



ที่ ดง ๐๐๒๓.๔/ว ๑๗๗/๒๕๖๗

ศาลากลางจังหวัดต่ง
ถนนพหลุง ดง ๙๒๐๐๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๑๑๗๘
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดต่งได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ว่า ได้จัดทำโครงการเครือข่าย ป.ป.ท. เฝ้าระวังการทุจริต “PACC Connect” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต รวมถึงการยกย่องเครือข่ายที่มีผลการดำเนินการด้านการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ เพื่อคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดหรือเครือข่ายภายใต้สังกัดของหน่วยงาน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ในการนี้ จังหวัดต่งจึงขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสกุล ดำรงเกียรติกุล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดต่ง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์

โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๒๑๑ ต่อ ๔

ผู้ประสานงาน : นางสาวรณิ กุญชรินทร์ โทร. ๐๘ ๖๒๗๘ ๒๔๕๘



ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๑๑๗๘

ศาลากลางจังหวัดตรัง
 เลขที่รับ 6680
 วันที่ 18 มี.ค. 2567
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 74
 ถนนนครราชสีมา กทม. 10200 มี.ค. 2567

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และแผนการดำเนินงาน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ที่ มท ๐๒๒๖๒/ว ๒๑๘๔ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ว่า ได้จัดทำโครงการเครือข่าย ป.ป.ท. เฝ้าระวังการทุจริต "PACC Connect" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต รวมถึงการยกย่องเครือข่ายที่มีผลดำเนินการด้านการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ เพื่อคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดหรือเครือข่ายภายใต้สังกัดของหน่วยงาน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ สมัครเข้ารับการศึกษาเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดหรือเครือข่ายภายใต้สังกัดของหน่วยงาน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจสมัครเข้ารับการศึกษาเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พร้อมทั้งแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังกล่าวด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกวิทย์ มีเพียร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
สำนักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
โทร./โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๐๒๖๗ ภายใน ๕๔๐๘
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน กลวัชร อมรสักขณ์



บันทึกข้อความ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่ 11017
วันที่ 7 ส.ค. 2567
เวลา

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.มท.) โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๕๕๐๑
 ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว ๒๑๘๔ วันที่ ๐๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ว่า ได้จัดทำโครงการเครือข่าย ป.ป.ท. เฝ้าระวังการทุจริต "PACC Connect" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต รวมถึงการยกย่องเครือข่ายที่มีผลดำเนินการด้านการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ เพื่อคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยขอให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ให้หน่วยงานหรือเครือข่ายภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมถึงประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดหรือเครือข่ายภายใต้สังกัดหน่วยงานของท่าน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ทาง QR code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ


 (นายสมคิด จันทมฤก)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่ 137
วันที่ 7 ส.ค. 2567
15.15 น.



เอกสารแนบ